

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	แนวทางการพัฒนา	วิธีการดำเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ระบุรายละเอียด)
<p>1. การกำกับมาตรฐาน</p> <p>1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.</p>						
<p>2. บัณฑิต</p> <p>2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ</p> <p>2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่</p>	<p>1. วางแผนติดตามนักศึกษาให้รับดำเนินการให้จบตามเกณฑ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ติดต่อผ่านระบบเครือข่ายโดยการสร้างลายกลุ่ม ติดตามทาง Facebook โทรติดตามเป็นรายบุคคล</p> <p>2. นัดประชุมเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ</p> <p>3. ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยจัดคลินิกวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง</p> <p>4. มีการวางแผนการดำเนินการปรับแก้ไขให้นักศึกษาจบตาม</p>	<p>1. มีการนัดประชุม นักศึกษาเพื่อติดตามความคืบหน้าให้นักศึกษาสำเร็จตามเกณฑ์</p> <p>2. วางแผนทำตารางติดตามสอบถามปัญหาในการเร่งดำเนินการการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาจบตามเกณฑ์</p>	<p>1. วางแผนติดตามนักศึกษาให้รับดำเนินการให้จบตามเกณฑ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ติดต่อผ่านระบบเครือข่ายโดยการสร้างลายกลุ่ม ติดตามทาง Facebook โทรติดตามเป็นรายบุคคล</p> <p>2. นัดประชุมเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ</p> <p>3. ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยจัดคลินิกวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าพบทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง มีการวางแผนการดำเนินการปรับแก้ไขให้นักศึกษาจบตาม</p>	-	ตลอดภาคการศึกษา	<p>1.การนัดหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมในการติดตามความคืบหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมตามที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเชิญให้เข้าประชุม</p> <p>2.การติดตามความคืบหน้าผ่านระบบเครือข่ายโดยการสร้างลายกลุ่ม ติดตามทาง Facebook โทรติดตามเป็นรายบุคคลนักศึกษาไม่มีการให้ความร่วมมือและไม่มีการตอบความคืบหน้าการขับเคลื่อน</p>

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ	แนวทางการพัฒนา	วิธีการดำเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ระบุรายละเอียด)
	เกณฑ์ และนัดพบในการ สอบถามความคืบหน้าอย่าง ต่อเนื่อง		เกณฑ์ และนัดพบในการ สอบถามความคืบหน้าอย่าง ต่อเนื่อง			งานทั้งวิทยานิพนธ์และสาร นิพนธ์
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา				-	-	-
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา อาจารย์ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์	1. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้ อาจารย์เข้าอบรมผลงานทาง วิชาการ 2. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้ อาจารย์เร่งทำผลงานทาง วิชาการและงานวิจัยโดยมี เป้าหมายให้อาจารย์ได้รับการ ตีพิมพ์ใน TCI ฐาน 1	1. หลักสูตรมีการ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ ตำแหน่งวิชาการ โดย การส่งเสริมการเข้า อบรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง วิชาการ 2. ส่งเสริมการยกระดับ ผลงานวิชาให้ได้รับการ ตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 และในระดับนานาชาติ	1. จัดพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและ อบรมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งวิชาการ	-	ระยะเวลา 1 ปี	1. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้ อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ โดยการส่งเสริมการเข้าอบรม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 2. ส่งเสริมการยกระดับผลงาน วิชาให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 3. มีการจัดพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และอบรมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งวิชาการ

องค์ประกอบ	ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ	แนวทางการพัฒนา	วิธีการดำเนินการ (โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ระบุรายละเอียด)
<p>5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน</p> <p>5.1 สารของรายวิชาใน หลักสูตร</p> <p>5.2 การวางระบบผู้สอนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอน</p> <p>5.3 การประเมินผู้เรียน</p> <p>5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ</p>				-	-	-
<p>6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้</p>	<p>หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ อาจารย์และนักศึกษามีการพัฒนา ทักษะด้าน Hardware และ Software อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>หลักสูตรสนับสนุนการ เรียนรู้ และนำผลการ ประเมินของคณาจารย์และ นักศึกษามาเพื่อปรับปรุงทั้ง Hardware และ Software อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>จัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาด้านการ เรียนรู้</p>	-	การศึกษา 2563	<p>1.หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ อาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนา ทักษะด้าน งานวิจัยและการตีพิมพ์ ผลงาน</p> <p>2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการ สื่อสารผ่านระบบนวัตกรรมด้าน การเรียนการสอนผ่านระบบ meeting และ ZOOM</p>